



ที่ สก ๗๑๙๐๑ / ว ๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายผู้บริหารว่าง)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบลในจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศฯ รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ทั้งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙) ของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

สายงานผู้บริหาร

- หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดที่มีคุณสมบัติได้รับทราบโดยทั่วกัน หากพนักงานส่วนตำบลท่านใดมีความประสงค์จะโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติและหนังสือยินยอมให้โอน เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรียา งามสุคนธ์รัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

สำนักปลัด อบต.เขาฉกรรจ์

งานการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗-๒๔๗๓๐๐ ต่อ ๑๐๑

www.khaochakan.com

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล

.....

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) กรณีปรับโครงสร้างส่วนราชการจากหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ จึงมีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) สายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

สายงานผู้บริหาร

- หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ใดที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่มีความประสงค์โอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗-๒๔๗๓๐๐ ต่อ ๑๐๑

ทั้งนี้ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสุรียา งามสุนทรรัตนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์